

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.24 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.10-31.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.24 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.40 บาท แนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง คาดกรอบวันนี้ 31.10-31.40 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้แข็งค่าที่สุดในรอบ 9 เดือน จากดอลลาร์อ่อนค่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดให้ความสนใจกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงของเฟดหลังจากที่ เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย เฟดระบุว่าจะใช้ความอดทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อไป รวมถึงกำลังดำเนินแนวทางที่มีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยล่าสุด ได้ส่งผลกระทบต่อในเชิงลบกับเศรษฐกิจและตลาดการเงิน

* ในขณะเดียวกันเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐดีขึ้นกว่าปัจจุบัน รวมถึงเฟดพร้อมทบทวนมาตรการการลดขนาดงบดุลของเฟดอีกครั้งด้วย

* บัจจยดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เห็นได้จาก ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับตัวขึ้น 1.55% พร้อมกันกับดัชนี Stoxx50 ของยุโรปที่ปรับตัวขึ้น 0.26% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวที่ระดับ 2.67% กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด

* เขากล่าวว่าปัจจัยที่ต้องติดตามคือผลการเจรจาของสหรัฐและจีนในคืนนี้ สำหรับปัจจัยในประเทศต้องติดตามประกาศตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของแบงก์ชาติ หากตัวเลขเป็นบวกจะส่งผลให้บาทแข็งค่าได้ต่อ

"วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 9 เดือน โดยจะแข็งค่าต่อในระยะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางด้านธุรกิจ โดยจะมีเงินไหลเข้าในช่วงต้นปี เนื่องจากเป็นช่วงท่องเที่ยว โดยสถิติจะเห็นว่าเป็นช่วงที่บาทแข็งอยู่แล้ว รวมถึงปัจจัยเรื่องเฟดที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็ว คาดกรอบวันนี้ 31.10-31.40 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 95.31 จากวานนี้ 95.81

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 21.95 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -5,288.54 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.440 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS